



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

เรื่อง เลื่อนการประมวลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดชลบุรี หมวดอักษร
ขว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เรื่อง การประมวลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่
ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดชลบุรี หมวดอักษร ขว
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยจะทำการประมวล ในวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประเทศ
ไทย ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวประกอบกับได้มี
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เลื่อนการประมวลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการประมวลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม เป็นการเฉพาะกิจ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีจึงเห็นสมควรประกาศเลื่อนการประมวลหมายเลข
ทะเบียนรถดังกล่าวออกไปจนกว่ากรมการขนส่งทางบกจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณิษฐ เจียมรุจีกุล)
ขนส่งจังหวัดชลบุรี



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
เรื่อง เลื่อนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดชลบุรี
ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร ขข ขค และ ขง
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เรื่อง การประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร ขข ขค และ ขง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ โดยจะทำการประมูลพร้อมกับหมวดอักษร ขว ในวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประเทศไทย ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวประกอบกับได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เลื่อนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม เป็นการเฉพาะกิจ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีจึงเห็นสมควรประกาศเลื่อนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถดังกล่าวออกไปจนกว่ากรมการขนส่งทางบกจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกนิษฐัฐ์ เจียมรุจีกุล)
ขนส่งจังหวัดชลบุรี